

## สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นำเสนอเมื่อ : 6 พ.ค. 2564

การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- [หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 438 \(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา\)](#)
- [สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา](#)
- [บัญชีจัดสรร รายโรง](#)

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๔๓๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอน  
ภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สรุบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับ  
ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ชุด
  ๒. บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
(ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกรายโรงเรียน จำนวน ๑ ชุด
  ๓. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ  
ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) พร้อมรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence  
Center: HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
  ๔. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบปฏิบัติการ (Operating System)  
พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต  
ที่ ๒ ผู้จบการศึกษามัคคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง  
โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์และ  
อุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) เพื่อจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
ให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (English Literacy) ทักษะการใช้  
เทคโนโลยี (Digital Literacy) ที่อยู่ในสังกัดโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
พร้อมจัดสรรให้กับโรงเรียนต่อไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการ  
ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเป็นศูนย์ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
(English Literacy) ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ตามนโยบาย  
ด้านสมรรถนะพื้นฐานตามวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC Centre) เดิม จำนวน ๑๘๕ ศูนย์  
ให้เป็นศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Human Resources Development Centre :

/HRDC)...

HRDC) ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) และร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวงเงินแต่ละรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และให้เร่งดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้อำนาจก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ จะก่อนนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) พร้อมจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ หากโรงเรียนไม่ประสงค์ที่จะรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งเหตุผลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๘๐๔

